

Thứ Hai 8 Tháng Tám, 2022

Kính gửi Cộng đồng APS (Hệ thống Trường Công Lập Albuquerque),

Trong vòng vài ngày vừa qua, chúng tôi biết tin có bốn người đàn ông Hồi Giáo trong thành phố chúng ta mất mạng do việc căm ghét và không dung thứ người khác. Mặc dù tội ác này không liên quan trực tiếp đến Hệ thống Trường Công Lập Albuquerque, chúng tôi mong muốn những nhân viên Hồi giáo và học sinh biết là chúng tôi đứng chung đoàn kết với quý vị và sẽ làm tất cả những gì có thể để cung cấp sự hỗ trợ và tài nguyên khi cần

Các khuôn viên của chúng tôi gồm có những đội ngũ nhân sự là những người muốn tất cả học sinh cảm thấy an toàn và phát triển mạnh. Nếu quý vị- là nhân viên APS, học sinh, hoặc thành viên gia đình – mà cảm thấy lo lắng, sợ hãi, hoặc có thể bị tổn thương, chúng tôi khuyến khích quý vị đàm thoại với một trong những người chuyên nghiệp của chúng tôi. Chương trình Hỗ trợ Nhân viên APS có sẵn cho tất cả nhân viên. Học sinh và gia đình có thể đến với vị cố vấn để được ủng hộ trong giai đoạn nguy cấp và xáo trộn này

Sự bất giữ trong những trường hợp này xảy ra vì có người biết điều gì đó và nói điều gì đó. Xin quý vị viếng mạng của Phân Bộ Công An Albuquerque (APD) tại www.crimestoppersnm.com để biết thêm về chiếc xe đang được tìm bắt vì liên hệ đến những tội ác này.

Đây không phải là bức thư đầu tiên tôi nghĩ là sẽ gửi đến cho quý vị lúc bắt đầu năm học mới, nhưng mọi việc xảy ra trong thành phố đều ảnh hưởng đến trường học của chúng ta, và chúng tôi sẽ thiếu trách nhiệm nếu lơ đi những tình huống này.

Học sinh của chúng tôi đến từ khắp nơi trên thế giới. Thật quá đau lòng khi thừa nhận những nạn nhân chúng ta kể hôm nay đã đến nước Mỹ để tránh sự khủng bố và bạo hành.

Thay mặt cho toàn thể khu học chính, chúng tôi xin được gửi lời chia buồn thành thật nhất đến những nạn nhân của tội ác ghê tởm này. Chúng ta không bao giờ vô năng lực, đó là lý do tại sao APS hứa sẽ duy trì nơi mà mọi người được hoan nghênh, chấp nhận và xem trọng

Trân trọng,

Scott Elder
Tổng Giám Hiệu APS